

สหประกันชีวิตเหือหอมสหกรณ์ต่างชาติรุมจีบขยาย

สาขา

สหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียนต่างสนใจ สหประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตสายเลือดสหกรณ์ ให้ขยายสาขาเพื่อจัดสวัสดิการสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน



นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุม Asian Credit Union Forum 2012 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อต้นเดือนกันยายน 2555 ซึ่งจัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย (ACCU) ทำให้ผู้บริหารของบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของ ACCU มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เป็นผลให้ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมต่างให้ความสนใจกับ สหประกันชีวิตฯ เป็นอย่างมาก และมีหลายประเทศที่ต้องการเป็นพันธมิตรกับ บริษัทฯ เพราะเห็นว่า สหประกันชีวิตเป็นสายเลือดเดียวกับสหกรณ์และมีการบริหารจัดการที่แยกออกจากกฎหมายสหกรณ์อย่างชัดเจนแม้ว่าจะเป็นบริษัทของขบวนการสหกรณ์ ทั้งที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนไม่สามารถทำได้ สหกรณ์ในต่างประเทศจึงมีความคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้สหประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทยได้เข้าไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปในประเทศของเขาด้วยเพราะสหกรณ์ในประเทศอื่นๆ ไม่มีบริษัทประกันชีวิต หรือมีแต่ไม่สามารถเปิดกว้างได้เหมือนสหประกันชีวิต อย่างเช่น ประเทศเกาหลี กฎหมายสหกรณ์เกาหลีอนุญาตให้สหกรณ์ขายประกันกับสมาชิกได้ในรูปสวัสดิการและกระทำได้เฉพาะให้บริการกับสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น ไม่สามารถขายให้กับคนนอกได้ ซึ่งต่างจากสหประกันชีวิตที่เราแยกออกมาจากกฎหมายสหกรณ์ มาตั้งบริษัทประกันชีวิตเป็นเอกเทศ นอกจากให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์แล้วยังสามารถให้บริการกับบุคคลทั่วไปนอกเหนือจากสมาชิกสหกรณ์ได้ด้วย

นายสหพล สังข์เมฆ กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นอีกอย่างของบริษัท สหประกันชีวิต ที่สหกรณ์ในต่างประเทศมองเห็น คือ กระบวนการทำงานของสหกรณ์กับสหประกันชีวิตคล้ายๆกับคนในครอบครัวเดียวกันหรือสายเลือดเดียวกัน ก็เลยสนใจอยากจะมาใช้บริการ อย่างกรณีสหกรณ์รายหนึ่งในไต้หวันเขาสนใจอยากให้เราไปดูแลลูกค้าของเขา ทั้งที่สหกรณ์ในไต้หวันถือว่าเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งที่สุดในเวลานี้อยู่แล้ว ซึ่งโดยปกติเขาจะใช้บริการกับบริษัทประกันชีวิตรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศ แต่เขาอยากที่จะเปลี่ยนมาใช้กับบริษัทสหประกันชีวิต ซึ่งเราจำเป็นต้องตอบกลับไปว่า คงต้องรอสักพักหนึ่ง เพราะขณะนี้เรากำลังเช็คระบบต่างๆให้มีความพร้อม

“ตอนนี้เราเพิ่งฟื้น เราไม่อยากจะโตแบบก้าวกระโดดมากนัก เพราะจะมีปัญหาเรื่องเงินกองทุนอีก ต้องรอให้อะไรมัน

เข้าที่เข้าทางเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบ การสร้างคนเพื่อรองรับงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หากเมื่อเรามีความพร้อมภายในประเทศเต็มที่แล้ว เราก็จะสามารถขยายงานออกออกไปยังต่างประเทศได้” นายสหพล กล่าว